

HƯNG HÀ

# Từng bước hiện đại hóa nền hành chính



Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Hà.

Thời gian qua, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tăng cường rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Nhờ đó đã tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, huyện Hưng Hà đã ban hành các kế hoạch và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đến nay, huyện

đã chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị huyện, UBND xã, thị trấn trang bị máy tính để áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và tra cứu thông tin. 100% cơ quan, đơn vị huyện và UBND xã, thị trấn đã kết nối mạng internet, hòm thư điện tử để triển khai áp dụng, nâng cao hoạt động quản lý, điều hành và thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị mình.

Lần đầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Hà, ông Đinh Xuân Long, xã Văn Lang cho biết: Đến đây, tôi được

cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ tận tình, được giải thích thắc mắc cần kỹ giúp tôi hiểu rõ hơn vấn đề mình cần giải quyết. Qua đó, về địa phương tôi có thể giải thích rõ với đồng đội của tôi về các quyền lợi, chính sách mà cựu thanh niên xung phong được hưởng theo quy định. Tôi cũng được cán bộ hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến áp dụng việc tìm hiểu thông tin cũng như để nghị giải quyết những vấn đề mình quan tâm; được hướng dẫn chu đáo cách chuẩn bị hồ

sơ đầy đủ để khi đến làm việc sẽ được giải quyết một cách nhanh nhất, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Theo ông Phạm Văn Tuấn, cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Hà: Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hành chính công, huyện tập trung hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kết nối liên thông, gửi, nhận văn bản qua trực liên thông văn bản điện tử của huyện. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức sử dụng, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận và giải quyết gần 2.000 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại hiệu quả hoạt động dịch vụ công trực tuyến chưa cao, thông tin giữa các đơn vị chưa kết nối đồng bộ dẫn đến số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn ít, giao dịch qua mạng giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước còn hạn chế. Chất lượng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến chưa đạt yêu cầu, việc thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng...

AN NINH

# Chăm sóc cây màu vụ đông

Để cây màu vụ đông cho năng suất, sản lượng cao, hiện nay nông dân xã An Ninh (Tiền Hải) đang tích cực ra đồng chăm sóc bảo đảm cho cây trồng phát triển tốt.

Những năm gần đây, nông dân An Ninh đã chú trọng đến việc nâng cao giá trị cây màu vụ đông như tập trung vào những cây trồng phù hợp với đồng đất địa phương và ổn định đầu ra

cho sản phẩm như khoai tây, bí xanh, dưa hấu, rau mầu các loại. Anh Đặng Văn Việt, thôn Trình Nhi cho biết: 8 sào cây vụ đông gồm 3 sào măng tây, 6 sào cà chua của gia đình đang phát triển tốt. Cây cà chua đã phát triển mạnh ở An Ninh từ nhiều năm nay, bà con trồng 2 vụ chính là vụ xuân hè và vụ đông. Cà chua vụ đông dễ trồng, dễ chăm sóc, năng suất

cao và ổn định, giá trị thu nhập cao hơn so với trồng các loại rau màu khác. Vụ đông năm ngoái diện tích cà chua của gia đình tôi đạt năng suất 1,5 tấn/sào, cho thu lãi 15 triệu đồng/vụ. Hiện nay cà chua đang đậu quả, do đó gia đình tôi tập trung chăm sóc, phòng, trừ một số loại sâu bệnh như sâu đục quả, bệnh héo xanh... bảo đảm cho cây phát triển tốt. Bà Phạm Thị

Hoa, thôn Trình Nhất Đông chia sẻ: Vụ đông năm nay gia đình tôi đã mở rộng diện tích dưa hấu do thị trường tiêu thụ ổn định. Dưa hấu là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, khoảng 7 - 10 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, trồng cây vụ đông phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nếu có mưa, nắng xen kẽ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của cây trồng. Gia đình tôi đang tập trung chăm sóc 9 sào cây vụ đông, trong đó 4 sào dưa hấu chuẩn bị cho thu hoạch, đã hợp đồng với đơn vị thu mua toàn bộ diện tích dưa hấu.



Nông dân xã An Ninh (Tiền Hải) gieo trồng khoai tây

Ông Bùi Xuân Bài, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã An Ninh cho biết: Vụ đông năm nay HTX đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, bố trí cơ cấu hợp lý, triển khai kế hoạch sản xuất tới các thôn. Đồng thời, HTX thường xuyên thông tin, viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về kế hoạch sản xuất vụ đông, giúp nông dân tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ. Đến thời điểm này, cây vụ đông đã trồng đạt 176ha. Để bảo đảm sản xuất vụ đông giành thắng lợi, HTX xác định rõ cơ cấu giống, tập trung mở rộng diện tích gieo trồng cây màu có giá

trị kinh tế cao, tiêu thụ ổn định như: cà chua, dưa hấu, dưa lê, khoai tây cũng như các biện pháp sản xuất phù hợp. Thời điểm này, HTX thường xuyên phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường công tác dự tính, hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh để phòng, trừ kịp thời, bón phân đầy đủ giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Trong điều kiện sản xuất vụ đông năm 2020 khó khăn về thời tiết, giá cả vật tư nông nghiệp, chi phí sản xuất lớn, việc duy trì chính sách khuyến khích, cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông là yếu tố rất cần thiết giúp nông dân vượt qua khó khăn trong sản xuất vụ thứ 3 trong năm. Trong đó, huyện Tiền Hải đã hỗ trợ cho nông dân xã An Ninh ngô giống 140kg; rau giống 42kg nhằm khắc phục khó khăn trong đợt mưa úng vừa qua. Cùng với đó, HTX đã tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng, chuẩn bị đầy đủ các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đáp ứng đủ nhu cầu của nông dân địa phương trong việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây màu vụ đông.

MAI THỤ

và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Đến nay, 100% tuyến đường được bê tông hóa, 100% hộ dân sử dụng nước sạch; 100% nhà dân có bể tự hoại, bảo đảm không xả trực tiếp ra môi trường, cống, rãnh thoát nước; trên 98% rác thải sinh hoạt được thu gom về khu xử lý tập trung; 98% khu dân cư có rãnh thoát nước chung; 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 38 hộ chế biến thực phẩm, 58 hộ gia đình có hoạt động chăn nuôi gia trại trong khu dân cư, 5 khu chăn nuôi ngoài khu dân cư không gây ô nhiễm môi trường; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn. UBND xã, HTX DVNN đã xây dựng và lắp đặt trên 90 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các trục chính nội đồng và được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Hiện toàn xã đã trồng được trên 10km đường hoa,

MANH THẮNG

# Làm giàu từ nghề truyền thống

Đến thăm cơ sở sản xuất chiếu cói của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Thân, thôn Vũ Hạ, xã An Vũ (Quỳnh Phụ), chúng tôi thực sự cảm phục tinh thần vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, tạo việc làm cho nhiều lao động của ông.



Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thân (ngoài cùng bên trái) kiểm tra chất lượng, mẫu mã sản phẩm.

Ông Thân tiếp đón chúng tôi rất thân mật, dẫn đi thăm một vòng quanh xưởng sản xuất, giới thiệu về hoạt động của chiếc máy dệt chiếu và cơ sở của mình. Ông kể: Để có cơ ngơi khang trang như thế này, tôi đã trải qua quá trình lập nghiệp rất vất vả, gian nan. Tôi nguyên là chiến sĩ Trung đoàn 719, đóng quân tại Tây Nguyên, khi trở về quê hương luôn áp úc ước mơ làm giàu và tạo việc làm cho người dân địa phương. Năm 2007, tôi mạnh dạn đầu tư toàn bộ số tiền tích góp của gia đình mua 2 máy dệt chiếu thủ công. Tôi đến với nghề dệt chiếu cói cũng ở cái duyên với nghề. Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chiếu cói, thuở nhỏ hay cùng ông bà đi gặt cói, nước ở ruộng trồng cói thì chua mà gốc cói thì cứng nên ai đi gặt cói cũng bị nứt nẻ ở lòng bàn chân, đêm về lắm khi nhức mà rất lắm. Có lẽ vì những kỷ niệm không bao giờ quên đó mà tôi đã đem lòng yêu nghề làm chiếu cói của quê hương và tìm mọi cách gìn giữ, phát triển nghề thành công được như hôm nay.

Từ 2 máy dệt thủ công, sau những nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ, ông Thân đã làm giàu được với nghề. Từ 120m<sup>2</sup> nhà xưởng, đến nay cơ sở sản xuất chiếu cói của gia đình cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Thân đã mở rộng lên hơn 4.000m<sup>2</sup> với 16 máy dệt, máy khâu,

máy hấp, nhuộm..., tổng giá trị đầu tư gần 6 tỷ đồng, tạo việc làm cho 40 lao động thường xuyên cùng hàng chục lao động mùa vụ với thu nhập bình quân từ 4,5 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Để cơ sở vận hành hoạt động trơn tru, ông phân công từng người trong gia đình quản lý từng bộ phận, người già thì giúp người trẻ về kinh nghiệm, kiến thức, người trẻ thì phát huy khả năng, sức khỏe để tăng công suất, mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm mẫu mã, hướng đi mới cho sản phẩm. Ông Thân cho biết: Tôi luôn đối xử với người lao động như với chính người thân trong gia đình; hàng năm tôi đều khen thưởng công nhân, tổ chức thăm hỏi những gia đình, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm hay có chế độ đãi ngộ đối với lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Vì thế, hơn 10 năm qua người lao động luôn gắn bó với cơ sở như người thân trong gia đình. Chị Phạm Thị Mai, thôn Vũ Hạ làm cho cơ sở của CCB Nguyễn Văn Thân 5 năm nay với thu nhập 7 triệu đồng/tháng chia sẻ: Làm việc ở đây tôi thấy rất thoải mái. Bản thân tôi được đóng bảo hiểm xã hội, được ông Thân thưởng vào dịp lễ, tết và thăm hỏi mỗi khi gia đình có người ốm. Ông Thân là người hòa nhã, làm việc rất hòa đồng nên công nhân ai cũng quý mến.

Hiện cơ sở sản xuất chiếu cói của CCB

Nguyễn Văn Thân duy trì hoạt động thường xuyên với công suất đạt từ 180 - 200 đôi chiếu/ngày. Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, ông chủ động tìm mua nguồn cói từ nhiều nơi trong cả nước, coi trọng kỹ thuật dệt. Nhờ tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đổi mới mẫu mã theo nhu cầu thị trường, hiện nay sản phẩm chiếu cói do cơ sở của CCB Nguyễn Văn Thân sản xuất được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương... và các tỉnh miền Nam, được khách hàng rất ưa chuộng. Sau khi trừ chi phí, cơ sở sản xuất chiếu cói của gia đình ông thu lợi nhuận gần 800 triệu đồng/năm. Thời gian tới, ông Thân sẽ mở rộng thêm nhà xưởng, chủ động tìm nguồn nguyên liệu, đổi mới mẫu mã để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ đánh giá: CCB Nguyễn Văn Thân là hội viên năng động, dám nghĩ, dám làm. Ông cũng luôn nhiệt tình với công tác hội, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương và nhất là quan tâm tới công tác tình nghĩa. Bản thân ông là tấm gương tiêu biểu, nhiều năm liền được Hội CCB tỉnh, huyện khen thưởng vì có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu".

TIẾN ĐẠT

THANH TÂN

# Cảnh quan môi trường sạch đẹp

Đời sống người dân ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, cảnh quan môi trường sạch đẹp... là những cảm nhận chung khi về xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhất là tiêu chí môi trường được các cấp, các ngành đánh giá cao và người dân tích cực tham gia ủng hộ.

Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tiêu chí môi trường là một tiêu chí quan trọng, nội dung và mức độ phải đáp ứng yêu cầu cao. Chính vì thế, muốn đạt và giữ vững tiêu chí này, địa phương luôn xác định khâu đột phá trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) chính là nâng cao nhận thức, từ đó làm thay đổi thói quen, hình thành nếp sống văn minh, ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung của người dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động được xã tập trung đẩy mạnh. Bên cạnh những cuộc tuyên truyền chuyên đề, xã còn thường xuyên phối hợp lồng ghép về việc giữ gìn vệ sinh môi trường đến từng thôn, cụm

dân cư. Đồng thời, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng tổ chức, các hội, đoàn thể. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch", hướng dẫn chị em phân loại rác thải tại nguồn; Hội Nông dân thực hiện phát triển kinh tế, xây dựng mô hình tổ hợp tác; HTX sản xuất rau an toàn; Đoàn Thanh niên với phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh"; Hội Cựu chiến binh với mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng... Từ đó, nhiều phần việc cụ thể, mô hình hay, hiệu quả đã được triển khai và nhân rộng, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc chung tay BVMT sống

cây bóng mát thay thế cỏ dại dọc các tuyến đường trong xã. Những con đường hoa hình thành đã thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường. Ngày 24 hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, cỏ dại ven đường và nơi công cộng tại tất cả các thôn, ngõ xóm, công sở; các tổ chức đoàn thể tổ chức tổng vệ sinh con đường trên nền mặt đường; vệ sinh cọc tiêu, biển báo hiệu... Cùng với đó, tổ thu gom rác thải của xã gồm 4 thành viên hoạt động hiệu quả, định kỳ tuần 3 buổi thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. Bà Trần Thị Nảy, Trưởng thôn An Cơ Bắc chia sẻ: Để xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch đẹp, thôn chúng tôi đã kêu gọi toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng. Cứ ngày 24 hàng tháng, mỗi gia đình

có ít nhất 1 người tham gia chăm sóc cây xanh, hoa, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Nhờ tuyên truyền tích cực, đến nay, người dân đã có ý thức tốt hơn, cùng nhau giữ gìn cảnh quan môi trường, tổ chức trồng

cây bóng mát, cây hoa ven đường, chăm sóc vườn hoa, xây dựng cổng thôn, chỉnh trang nhà ở sạch đẹp.

Có thể thấy, việc xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp đã mang đến luồng

sinh khí mới cho xã NTM Thanh Tân, khi chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng lên. Đây là cơ sở để xã tiếp tục phấn đấu sớm trở thành xã NTM kiểu mẫu.

MINH THANH



Đường làng ngõ xóm xã Thanh Tân (Kiến Xương) xanh, sạch, đẹp.